



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๘

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ โดยยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และตามที่นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือภาครัฐ Work from Home เต็มขีดความสามารถเรียน-ประชุม Online ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายเกือบทุกจังหวัด และพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติในการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มาตรการส่วนบุคคล ให้สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม และบุคคลที่เคยไปพื้นที่เสี่ยงให้กักตนเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะ
๒. มาตรการในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาอบรม ในวันปฏิบัติราชการให้บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จำนวน ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรทั้งหมด โดยคำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นและเหมาะสมของภาระงาน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา
๔. ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือสัมมนาต่างๆ ออกไปก่อน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุม ให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๕. ให้ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน รายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการเข้าเรียนของผู้เรียน วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ EDR หรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมรายงานผลฝ่ายวิชาการ และแจ้งการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา

๖. การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยควรรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) หากจำเป็นต้องมีการสอบ การสัมภาษณ์จะต้องดำเนินการตามมาตรการระวังป้องกันเข้มข้นสูงสุด และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดโดยเคร่งครัด

๗. ข้าราชการและบุคลากรทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรณีที่มีบุคคลในหน่วยงานเดินทางกลับจากพื้นที่สีแดง (ควบคุมสูงสุด) ๑๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น และจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้ง สถานที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

๘. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔



(นายบุญลือ ทองเกตแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี